

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN  
TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI

---



**BÀI DỰ THI**  
**“TÂM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”**

**Cô giáo: Hoàng Thị Thúy Nhung**

**Năm sinh: 1984**

**Đơn vị: Trường MN Tân Mai**

**Điện thoại: 0982224648**

**Năm: 2023**

## **Cô giáo Hoàng Thị Thúy Nhung – Tấm gương sáng về sự yêu nghề và phấn đấu không mệt mỏi của trường MN Tân Mai.**

Với một xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, theo đó luôn là sự cố gắng, cống hiến, sáng tạo và nỗ lực của con người. Để có những động lực phát triển sáng tạo, thành công chúng ta luôn có những tấm gương sáng, tấm gương tốt để nhìn vào, để học hỏi, để noi theo. Chẳng phải ở đâu xa như trong chính ngôi trường mà tôi đang công tác cũng có 1 cô giáo tài năng, toàn diện về mọi mặt, phẩm chất đạo đức lối sống luôn là tấm gương để cho các đồng nghiệp như chúng tôi noi theo. Đó là cô giáo Hoàng Thị Thúy Nhung. Cô là một trong những cô giáo giàu nhiệt huyết với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái đã nhiều năm cống hiến trong nghề nuôi dạy trẻ là những người luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.

Cô Hoàng Thị Thúy Nhung sinh năm 1984. Ngay từ nhỏ, cô Nhung đã mơ ước được làm cô giáo mầm non. Để thực hiện ước mơ đó, cô đã không ngừng nỗ lực học tập và ước mơ của cô đã trở thành hiện thực. Mặc dù đã được làm cô nuôi dạy trẻ nhưng để nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao của bậc học cô Nhung đã thu xếp mọi công việc của trường cũng như gia đình để theo học các lớp bồi dưỡng tin học nâng cao. Cô đã đạt giáo viên dạy giỏi năm và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018.



*Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017 – 2018*

Cô giáo Nhung không chỉ có trình độ chuyên môn vững vàng, có khả năng sáng tạo trong công việc mà còn là một cô giáo trẻ tài năng. Cô sở hữu giọng hát hay và ngọt ngào. Với sở trường ca hát năm học 2017-2018 cô đã được nhà trường cử đi tham gia hội thi “Tiếng hát thầy và trò” và đã đạt giải ba.



*Cô giáo Hoàng Thị Thúy Nhung tham gia hội thi “Tiếng hát chào mừng 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam”*

Cô luôn có tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, năng động tham gia tích cực các phong trào của ngành, địa phương. Cô đã 4 lần hiến máu cứu người, cô có tấm lòng thật nhân hậu.



*Ảnh cô Nhung hiến máu năm 2019 tại phường Phúc Đồng*

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội nói chung và tại phường Phúc Đồng nói riêng. Nếu như mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên mặt trận chống dịch thì những tình nguyện viên tham gia hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 là những chiến sĩ kiên cường, dũng cảm. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong cuộc đấu tranh phòng chống dịch COVID-19 đã xuất hiện không ít những tấm gương tiêu biểu. Ngay khi trên địa bàn phường Phúc Đồng có tổ y tế lưu động, cô giáo Hoàng Thị Thúy Nhung đã không ngần ngại tình nguyện tham gia hỗ trợ trực trạm, hỗ trợ tiêm chủng cho toàn dân, trực các chốt trên địa bàn.



*Cô Nhung tham gia hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Phúc Đồng*

Mỗi giờ lên lớp của cô giáo luôn là sự đào sâu, tìm tòi, nghiền ngẫm để cái sau tốt hơn cái trước, tất cả vì học sinh thân yêu. Dù là những giờ học thú vị hay vui chơi cũng như chăm sóc trẻ, cô giáo trẻ Nhung luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, coi học trò là những người bạn của mình. Đây là những phẩm chất tốt tạo niềm tin yêu quý mến đối với các học trò. Học trò luôn chăm chỉ học tập, vui chơi, ngoan ngoãn là một trong những niềm động viên lớn khích lệ cô phải phấn đấu hơn nữa để đáp lại niềm tin yêu của các cô cậu học trò nhỏ và sự tin tưởng, quý mến của các bậc phụ huynh. Tuy mới gắn bó nhiều năm với sự nghiệp trồng người nhưng cô giáo trẻ Hoàng Thị Thúy Nhung đã đạt được rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.



*Cô giáo Nhung được tuyên dương, khen thưởng, bằng khen trong lễ kỷ niệm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11*



*Cô giáo Nhung tham gia phụ thi giáo viên giỏi cấp quận năm 2020 - 2021*



*Cô giáo Nhung tham gia phụ thi giáo viên giỏi cấp Quận năm học 2021 – 2022*

Là một cô giáo trẻ nhưng có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, uy tín với bạn bè, đồng nghiệp, cô luôn hoàn thành tốt các công việc nhà trường, cấp trên giao phó, có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy cũng như chủ nhiệm lớp. Tôi thật may mắn khi được là đồng nghiệp của cô. Tôi đã học tập được nhiều từ cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận và chu đáo của cô. Thành tích mà cô đạt được là niềm vinh hạnh đối với bản thân và góp thêm thành tích cho nhà trường. Cô vẫn nói “Thành tích là sự cố gắng nỗ lực của học sinh và tập thể nhà trường” nhưng chính cô đã góp phần không nhỏ vào thành tích đó. “*Không có thầy giỏi, không thể có trò giỏi*”- điều đó cho thấy vai trò của người giáo viên là vô cùng quan trọng. Vì vậy, những tấm gương “Người tốt- việc tốt” như cô Hoàng Thị Thúy Nhung , giáo viên trường mầm non Tân Mai, quận Long Biên cần được biểu dương, nhân rộng để các bạn trẻ noi theo, để ngày càng có nhiều hơn những cô giáo trẻ yêu nghề, tâm huyết với nghề như cô giáo Nhung, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục nước nhà ngày càng đi lên, xứng đáng với niềm tin của xã hội.

***Phúc Đồng, Ngày 06 tháng 3 năm 2023***

***Tác giả cô giáo: Bùi Thị Thơm***

